



NGÀNH Y TẾ Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sau nửa chặng đường thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động số 02/CTHD-UBND, ngày 5/2/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành y tế đã đạt theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn những tiêu chí khó đạt đòi hỏi quyết tâm, quyết liệt, bút phá hơn nữa của toàn ngành.

Kết quả sau nửa chặng đường

Trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND, ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh, các chỉ tiêu ngành y tế được giao chủ trì, đánh giá gồm: mức giảm tỷ lệ sinh bình quân là 0,2%/năm; số giường bệnh/vận dân năm 2025 là 40 giường; số bác sĩ/vận dân từ 14 bác sĩ trở lên; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) dưới 10%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (chiều cao/cân nặng) 20% và tỷ lệ bao phủ BHYT là 95%. Cùng với đó, ngành cũng được giao chủ trì triển khai 12 đề án, chương trình, nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sự thay đổi về cơ chế tài chính...

đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành y tế khi vừa bảo đảm phòng, chống dịch vừa duy trì, thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Song, với sự nỗ lực của toàn ngành, sự quan tâm, phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, kết quả thực hiện các chỉ tiêu văn hóa - xã hội năm 2022 có bản đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, các chỉ tiêu đạt theo kế hoạch năm gồm: mức giảm tỷ lệ sinh bình quân năm 0,1%/năm; số bác sĩ/vận dân đạt 13,5 bác sĩ (trong kế hoạch năm 2022 là 13,2 bác sĩ); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 8,4% (kế hoạch là 10%)... Đối với các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động số 02, tính đến tháng 4/2023, ngành đã hoàn thành 3/12 nhiệm vụ. Đáng góp vào kết quả trên có sự vào cuộc, nỗ lực không nhỏ của các đơn vị y tế trong tỉnh.

Là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hoàn

thành các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành y tế Thái Bình đề ra trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Chính, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Trong bối cảnh hội nhập, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu chất lượng khám chữa bệnh, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng cao... Bệnh viện đã nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn và các mục tiêu đề ra như: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh; phát triển kỹ thuật mới; quan tâm đến hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện (liên tục, thường xuyên); cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên y tế trong thực hiện nhiệm vụ; phát triển nguồn nhân lực; hợp tác quốc tế. Cụ thể, hàng năm Bệnh viện phát triển được 3 - 5

kỹ thuật tương đương với bệnh viện tuyến trung ương; khảo sát hải lòng của bệnh nhân đối với bệnh viện, nhân viên y tế cải thiện đáng kể; hoạt động trung tâm tim mạch và trung tâm ung bướu đã hướng đến chuyên sâu. Cùng với đó, Bệnh viện đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt...; đồng thời, đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ có liên quan trong chương trình hành động ngành đề ra.

Không chỉ riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh viện, hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở trong tỉnh cũng đã vượt khó, vừa bảo đảm công tác chuyên môn vừa thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết số 35 và Chương trình hành động số 02 đề ra đối với ngành y tế, đó là: Chủ trương công tác y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn, xử lý kịp thời các



Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương phẫu thuật nội soi cho người bệnh.

dịch bệnh nguy hiểm. Phát triển và nâng cao năng lực của hệ thống khám chữa bệnh đồng đơn vị, cán bộ y tế cần chung tay tích cực vào cuộc hơn nữa. Bà Nguyễn Thị Vân, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh cho biết: Theo đánh giá năm 2019, Thái Bình là một trong những tỉnh có tỷ lệ cơ mức sinh cao, số phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ lớn nên chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh bình quân là 0,2%/năm giai đoạn 2021 - 2025 là khó đạt. Ngành dân số đã đưa ra nhiều giải pháp như: tích cực tham mưu các văn bản về công tác dân số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, duy trì, nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe... Các giải pháp trên nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về dân số, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

Quyết tâm cao, hành động quyết liệt

Hiện nay, dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như thiếu nhân lực y tế cơ sở, cơ sở vật chất nhiều trạm y tế xã đã xuống cấp, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế ở các đơn vị chưa đều, đồng bộ; mua sắm, đầu tư mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết số 35 và Chương trình hành động số 02 đề ra đối với ngành y tế, đó là: Chủ trương công tác y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn, xử lý kịp thời các

tâm cao, hành động quyết liệt trong nửa cuối chặng đường. Mỗi đơn vị, cán bộ y tế cần chung tay tích cực vào cuộc hơn nữa. Bà Nguyễn Thị Vân, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh cho biết: Theo đánh giá năm 2019, Thái Bình là một trong những tỉnh có tỷ lệ cơ mức sinh cao, số phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ lớn nên chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh bình quân là 0,2%/năm giai đoạn 2021 - 2025 là khó đạt. Ngành dân số đã đưa ra nhiều giải pháp như: tích cực tham mưu các văn bản về công tác dân số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, duy trì, nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe... Các giải pháp trên nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về dân số, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

Cùng với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết số 35, ngành y tế phấn đấu trong năm 2023 sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, ngành y tế xác định phải quyết

đề ra trong Chương trình hành động số 02. Nhiều nhiệm vụ đã và đang tiếp tục được triển khai quyết liệt như: xây dựng và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở các tuyến; nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh; xây dựng, kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng; tăng cường công tác quản lý nhà nước và siết chặt kỷ cương, đạo đức công vụ, y đức, tạo môi trường làm việc thân thiện để cán bộ, nhân viên y tế thực sự là chỗ dựa của người bệnh...

Những khó khăn, thách thức vẫn đang chờ ở phía trước. Song, với sự đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng, ngành y tế sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo những bước tiến mới trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HOÀNG LÃNH

Tác phẩm tham dự giải Báo liếm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

ĐẢNG BỘ XÃ QUANG TRUNG Phát huy vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế

Những năm qua, Đảng bộ xã Quang Trung (Kiến Xương) không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tập trung lãnh đạo huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phát triển kinh tế là trọng tâm nên UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng các chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời đưa ra những giải pháp chỉ đạo phát triển kinh tế.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã đã phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Kết quả hàng năm diện tích lúa chất lượng cao luôn bảo đảm từ 41 - 43% tổng diện tích cây lúa, sản lượng thóc toàn xã đạt trên 6.200 tấn, thu từ cây lúa đạt gần 44 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,8% trong sản xuất nông nghiệp. Xác định thế mạnh của địa phương có truyền thống trồng cây rau màu, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã chủ động xây dựng đề án, chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu tăng thu nhập cho nhân dân. Hàng năm, xã duy trì diện tích trồng cây rau màu, cây vụ đông trên 300ha, bình quân thu nhập 390 triệu đồng/ha, chiếm tỷ trọng 28,2% giá trị sản xuất nông nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Nguyên cho biết: Hàng chục năm qua thôn luôn duy trì trồng 138 mẫu rau màu, trong đó có 38 mẫu chuyên màu với cây chủ lực như lạc, đậu tương rau, ngô giống, dưa gang. Tính riêng vùng chuyên



Nghề may công nghiệp tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động của xã Quang Trung.

màu, người dân luân canh 4 vụ/năm, thực hiện liên kết với các doanh nghiệp nên không phải lo về giống và đầu ra của sản phẩm, thu nhập khoảng 15 triệu đồng/sào. Hiện nay, bình quân thu nhập của người dân trong thôn đạt trên 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm khoảng 80%, chỉ còn 7 hộ nghèo. Để có nhiều giải pháp cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền xã Quang Trung đã lãnh đạo, vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ và nghề truyền thống để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Toàn xã hiện có 5 công ty, cơ sở may thu hút trên 470 lao động và hàng chục cửa hàng kinh doanh buôn bán đồ mỹ nghệ tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương. Ngoài ra, còn có hơn 1.000 lao động đi làm trong các doanh nghiệp may, làm xây dựng và các ngành nghề khác có thu nhập ổn định. Xã đã tập trung phát triển chợ Hương, tạo điều kiện cho hàng trăm tiểu thương kinh doanh phục vụ nhu cầu đời sống cho người dân ở trong và ngoài xã, góp phần đưa giá trị

sản xuất lĩnh vực công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng trưởng từ 13 - 14%/năm, chiếm tỷ trọng trên 40% cơ cấu kinh tế của xã.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, cấp ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng lộ trình mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; duy trì nghiêm túc hoạt động của ban chỉ đạo, ban quản lý, ban phát triển NTM nâng cao ở các thôn; huy động các nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí như xây dựng phòng hiệu bộ Trường Mầm non, xây dựng mới 2 nhà văn hóa thôn, tu bổ nâng cấp chợ Hương, kê sông dẫn trạm bơm, kê đường giao thông nội đồng, cứng hóa bê tông 2,5km đường giao thông thôn, xóm với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng. Kết quả, Quang Trung đã về đích NTM nâng cao trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

Thời gian tới, xã Quang Trung phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế từ 9,5% trở lên/năm; giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, hướng tới xây dựng thành công NTM kiểu mẫu. Những định hướng đúng đắn, phù hợp của xã chắc chắn sẽ tạo ra những đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

THU THỦY

Ngày chủ nhật xanh đã trở thành phong trào của các cấp bộ đoàn trong tỉnh với ý nghĩa chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Thông qua các hoạt động của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) góp phần từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

Từ nhiều năm nay, ngày chủ nhật xanh được đoàn thanh niên các cấp ở Quỳnh Phụ tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể như ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại địa bàn dân cư, trường học; chung tay làm sạch ruộng đồng; bóc, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; đổi rác thải nhựa lấy các vật phẩm sinh hoạt thân thiện với môi trường... Với quan điểm chỉ có thay đổi về nhận thức thì mới có hành động tích cực, các cơ sở đoàn trong huyện còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường qua băng rôn, phát tờ rơi, túi tái chế, sử dụng men vi sinh để xử lý rác thải hữu cơ... Với hiệu ứng tích cực mang lại, giờ đây người nông dân tự giác thu gom chai lọ, vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để đúng nơi quy định; nhiều người dân hạn chế sử dụng túi nilon, phân loại rác thải tại gia đình...

Anh Nguyễn Đức Long, thanh niên xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) cho biết: Ngày chủ nhật xanh mang thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường. Mỗi hành động dù nhỏ bé của thanh niên như nhặt rác hay trồng cây xanh... đều góp phần làm môi trường sống thêm xanh, sạch hơn. Riêng với tôi, bên cạnh giữ vệ sinh sạch sẽ trong gia đình, đường làng, ngõ xóm, tôi cũng tham gia thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật hoặc rác thải khác trên cánh đồng.

Còn theo chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ, phong trào ngày chủ nhật xanh không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho ĐVTN nói riêng và nhân dân trong huyện nói chung mà đây còn là dịp để đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động đoàn, hội, đội, đặc biệt là thanh thiếu nhi khối trường học.

Ngày chủ nhật xanh được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động nhằm phát huy vai trò của thanh thiếu nhi đối với các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu, ứng phó với biến đổi khí

Sôi nổi các hoạt động ngày chủ nhật xanh



Đoàn viên, thanh niên trồng cây xanh tại xã Minh Phú (Đông Hưng).

hậu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng hành vi thân thiện với môi trường. Theo đó, ngày chủ nhật xanh được tổ chức đồng loạt từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn vào các tháng 3, 5, 7, 9 hàng năm. Để phong trào được triển khai sâu rộng và phát

huy hiệu quả tích cực, theo anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn: Dựa trên kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đoàn thanh niên các cấp chủ động nghiên cứu, lựa chọn triển khai hoạt động tình nguyện phù hợp với điều kiện thanh niên tại đơn

vị và thiết thực với địa phương, khu dân cư. Không chỉ làm tốt các hoạt động thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, các cơ sở đoàn cũng làm tốt vận động ĐVTN tận dụng những vật liệu tái chế như lốp xe máy, ô tô, gỗ, sắt đã qua sử dụng, khéo léo, sáng tạo nên những chiếc cầu trượt, xích đu, dụng cụ, đồ chơi phong phú... tạo nên những điểm vui chơi tại khuôn viên nhà văn hóa, sân trường cho các em thiếu nhi.

Tại nhiều địa phương, đơn vị, ngày chủ nhật xanh luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Đặc biệt, với hiệu ứng tích cực mang lại, phong trào được đồng lòng của người dân ủng hộ, chung tay tham gia. Bà Đường Thị Liên, tổ 4, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cho biết: Mặc dù không sống ở tổ nhưng nhiều thanh niên đã về đây thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, giúp diện mạo đô thị ngày càng đẹp lên. Tôi thấy bản thân mình cũng cần phải nâng cao ý thức trong việc giữ gìn nhà cửa, khu dân cư sạch sẽ.

Không chỉ đơn thuần làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân trong việc bảo vệ môi trường, trong các ngày chủ nhật xanh, hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội cũng được tuổi trẻ Thái Bình triển khai sôi nổi, lan tỏa rộng khắp. Từ đó cho thấy màu áo xanh tình nguyện luôn là cánh tay nối dài của các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

KUÂN PHƯƠNG



Tuổi trẻ Quỳnh Phụ khơi thông dòng chảy.